



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 24-8-2014

Chúa nhật 21 Thường niên

Trên tảng đá này

LỜI CHÚA: Mt 16, 13-20

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xedarê Philipphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giônã, anh thật là người có phúc, vì không phải phạm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

SUY NIỆM

Trong cộng đoàn Hội Thánh, Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm Mười Hai. Ông thuộc nhóm những môn đệ đầu tiên theo Đức Giêsu, và là một trong ba môn đệ thân tín nhất. Ông có mặt lúc Chúa hiển dung và

(xem tiếp trang 2)

Thánh Lễ khai mạc Đại hội La Vang lần thứ 30 (năm 2014)

Chiều thứ Tư 13-08-2014, Đại hội La Vang lần thứ 30 với chủ đề “Phúc-Âm-hoá đời sống Gia đình” đã long trọng khai mạc tại Trung tâm Hành hương toàn quốc Đức Mẹ La Vang.

Tham dự Đại hội có các Đức giám mục: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám mục; Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục; Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục



Bà Rịa; Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ; Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội; Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Hưng Hoá, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng;

Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ; Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Hà Nội; cùng với khoảng 150 linh mục và gần 50.000 giáo dân.

(xem tiếp trang 2)

Giới trẻ Việt Nam tham dự Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu



DAEGU, HÀN QUỐC – Tham dự Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu tại giáo phận Daejeon, Hàn Quốc, đoàn Việt Nam gồm 1 giám mục, 3 linh mục, 3 tu sĩ và 28 bạn trẻ đã đặt chân đến sân bay Incheon lúc 7g00 sáng ngày 10/08/2014. Đoàn được các bạn trẻ tại giáo phận Daegu, Hàn Quốc đón tiếp rất nồng hậu từ lúc vừa xuống khỏi máy bay cho đến tận khi di chuyển vào hội trường Đại hội Giới trẻ chính thức tại Daejeon.

Đoàn đã ở ở tại Daegu 3 ngày rưỡi. Cùng được đón tiếp với đoàn Việt Nam là một nhóm nhỏ của đoàn Hong Kong. Các bạn trẻ đến từ Việt Nam và Hong Kong được chia thành các nhóm nhỏ cùng với các tình nguyện viên tại Daegu. Đó là các nhóm cùng hoạt động, thi đua và sẽ chia với nhau trong 3 ngày rưỡi tại Daegu. Các bạn trẻ cùng ăn, cùng cầu nguyện, cùng dâng lễ, cùng hát, cùng múa.... Những quãng đường dọc ngang trong thành phố đã nối kết những con người nói các ngôn ngữ khác nhau, đến từ các quốc gia khác nhau trở thành một tập thể yêu thương và cố gắng cùng nhau. Những buổi cầu nguyện, những Thánh lễ đã hòa nhịp sống của những bạn trẻ đến từ các múi giờ khác nhau. Những món ăn Hàn Quốc và cả buổi buffet tự nấu chỉ toàn đặc sản Hàn

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trong Vườn Dầu. Ông thường là phát ngôn viên của cả nhóm (x. Mt 19,27). Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra cho ông trước tiên (1Cr 15,5), và giao cho ông chăn dắt đoàn chiên của Ngài (Ga 21,15-17).

Simon có bản tính bộc trực, hăng hái. Vì quá tin vào sức mình, ông đã sa ngã, chối Chúa. Bất chấp những yếu đuối và giới hạn của Simon, Đức Giêsu vẫn chọn ông đứng đầu nhóm Mười Hai, và làm nền tảng cho Hội Thánh của Ngài. Ngài đặt cho Simon một tên mới là Phêrô, tiếng Aram gọi là Kêpha, nghĩa là Tảng Đá. Tên mới này phản ánh sứ mạng Chúa giao cho ông.

Phêrô được tuyên bố là người có phúc, vì ông đã được Cha trên trời cho biết Đức Giêsu là ai. Ông đã tin tưởng đón nhận mạc khải ấy. “*Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.*” Đó là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Nhưng ông không chỉ tuyên xưng đức tin của mình, ông còn tuyên xưng tình yêu nữa: “*Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.*” Với niềm tin-yêu vào Đức Giêsu, Phêrô sẵn sàng chia sẻ sứ mạng Mục Tử của Ngài, sẵn sàng hiến mình vì đoàn chiên. Quả thực, Phêrô đã giang tay chịu chết như Thầy Giêsu, đã theo Thầy và đến nơi mình không muốn đến.

Chúng ta ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Đức Giêsu. Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài, dù ông chỉ là một ngư phủ bình thường, ít học. Chỉ mình Đức Giêsu mới là Nền Tảng (x. 1Pr 2,4-5), nhưng Phêrô cũng được làm nền cho Hội Thánh. Chỉ mình Đức Giêsu nắm giữ chìa khóa (x. Kh 3,7), nhưng Phêrô cũng được trao chìa khóa Nước Trời. Nếu Phêrô có quyền giáo huấn, quyền thánh hoá và quản trị Hội Thánh, thì chỉ nhằm mục đích là phục vụ Dân Chúa.

Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn trong dòng lịch sử. Không phải chỉ là những cuộc bách hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những sa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian. Hôm nay, Hội Thánh cũng gặp khó khăn không ít, khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, khi

(xem tiếp trang 3)

Thánh Lễ khai mạc Đại hội La Vang lần thứ 30

Trước Thánh lễ, cha Micae Hy Lê Ngọc Bửu lược thuật lịch sử Linh địa Mẹ La Vang để nhắc nhở mọi người ý thức về tình yêu thương bao bọc, che chở của Mẹ hiền La Vang. Ngày xưa Mẹ đã cứu giúp đoàn con trong cơn khốn khó gian nan, ngày nay Mẹ cũng luôn ra tay phù trợ đỡ nâng



những ai đến nơi đây cầu xin Mẹ.

Chủ đề của Đại hội “Phúc-Âm-hoá đời sống Gia đình” cũng là chủ đề Hội đồng Giám mục mời gọi toàn thể Giáo hội Việt Nam thực hiện trong năm 2014. Mọi tín hữu Việt Nam, con cái của Chúa, con cái của Đức Mẹ, được mời gọi cùng nhau Phúc-Âm-hoá đời sống gia đình, sống yêu thương chung thủy, hiệp dâng tấm lòng cùng với những cánh hoa dâng Mẹ, nguyện cầu cho các giám mục, linh mục và nhất là cho các gia đình tích cực sống loan báo Tin Mừng.

Đúng 17 giờ, lễ khai mạc Đại hội bắt đầu với nghi thức dâng hoa cho Đức Mẹ. Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng cùng đến trước thánh tượng Mẹ La Vang dâng hoa cho Đức Mẹ.

Sau khi toàn thể Đại hội cùng đọc kinh Lạy Đức Mẹ La Vang, hai Đức cha đã thả những chùm bóng bay ba màu lên trời cao, tượng trưng cho ba miền giáo tỉnh: màu đỏ tượng trưng cho Hà Nội với dòng sông Hồng chở nặng phù sa; màu xanh tượng trưng cho Huế với dòng sông Hương êm đềm thơ mộng; và màu vàng tượng trưng cho Sài Gòn với những cánh đồng lúa mênh mông...

Tiếp đến, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế dâng vũ khúc hoan ca, cùng

với những tiếng trống rộn rã hân hoan, diễn tả tình huynh đệ yêu thương hiệp nhất của toàn thể con cái Mẹ thuộc 26 giáo phận sống trên khắp ba miền đất nước Việt Nam và cả hải ngoại.

Từ 2000 năm qua, Chúa đặt Mẹ làm hiền mẫu phù hộ cho mọi người. Mẹ tỏa bóng trên trần gian, an ủi dân Chúa giữa những thử thách ở đời này. Theo lời Mẹ đã hứa “các con hãy cam

lòng chịu khổ, từ đây Mẹ sẽ nhận lời các con kêu xin”, chúng ta dôi theo Mẹ và sẽ không lạc đường, có Mẹ chở che, chúng ta không lo sợ gì; nhờ ơn Mẹ phù hộ, chúng ta sẽ đạt đến quê trời. Mẹ thật là “Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu”. Với tâm tình ấy, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế.

Đứt lời ca nhập lễ, cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện giáo phận Huế, đã giới thiệu và chào mừng quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

Sau bài Tin Mừng tường thuật việc Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm kiếm Chúa Giêsu trong Đền thờ (Luca 2,41-52), Đức cha chủ tế chia sẻ:

Cuộc đời của Mẹ luôn tìm kiếm Chúa, mang Chúa cho người khác, như ngày Mẹ Maria viếng thăm người chị họ cao niên Êlisabeth. Mẹ mang tràn đầy tình thương đến cho gia đình họ. Mẹ Maria loan báo Tin Mừng hữu hiệu bằng tình thân phục vụ, yêu thương, thật lạ lùng, kỳ diệu. Do tác động của Chúa Thánh Thần, bà Êlisabeth đã thốt lên Mẹ đầy ơn phúc.



Mẹ Maria cũng đang yêu thương đến La Vang và muốn an ủi chúng ta. Mẹ dạy chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào những gì Thiên Chúa đã làm và sẽ thực hiện. Thiên Chúa không

(xem tiếp trang 4)

Thánh Lễ trọng thể kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời và bế mạc Đại hội La Vang lần thứ 30

Sau hai ngày diễn tiến với các Thánh lễ, rước kiệu và châu Thánh Thể, đón nhận ơn tha thứ qua bí tích Hoà giải, thuyết trình và chia sẻ... Đại hội La Vang lần thứ 30 với chủ đề “Phúc-Âm-hoá đời sống Gia đình” đã bế mạc với Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Lên trời vào lúc 7 giờ ngày 15.8.2014.

Thánh Lễ do Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội; Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục; Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội; Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Hà Nội; Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn, Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Qui Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật thánh; Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ; Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Hưng Hoá, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng; Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ; Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hoá, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ di dân, và Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Bà Rịa. Ngoài ra còn có hơn 300 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng với sự tham dự của khoảng 150.000 tín hữu.

Bài ca nhập lễ “Kính Mừng Nữ Vương” giúp cộng đoàn hướng lòng lên Mẹ và cùng với Mẹ dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn Mẹ, ban cho Mẹ những ơn trọng đại và đón Mẹ về trời cả hồn lẫn xác.

Đầu lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hoà chung tâm tình người con thảo của Mẹ trong năm Phúc-Âm-hoá đời sống gia đình:

“Hôm nay chúng ta về với Linh Địa

La Vang trong dịp Đại hội hành hương ba năm một lần, lần thứ 30. Về với Mẹ trong những ngày hè oi bức, khí hậu nghiệt ngã, thiếu mọi tiện nghi, ăn chay nằm đất, nhưng chúng ta muốn thưa lên với Mẹ rằng không gì có thể cản trở con cái Mẹ trở về La Vang, mặc dầu phải chấp nhận hy sinh, gian khó vì tình Mẹ yêu con và tình con mến Mẹ ... Về với Mẹ La Vang hôm nay, trong năm Phúc-Âm-hoá đời sống gia đình, chúng ta khẩn cầu Mẹ cho tất cả mỗi gia đình biết lắng nghe lời Chúa, để Lời Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc sống hằng ngày và biết ra đi chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho mọi người anh chị em ...”



Sau bài Phúc Âm, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chia sẻ Lời Chúa:

Chúa có một chương trình kỳ diệu đối với Đức Mẹ và vì Mẹ đã tin, nên được chúc phúc. Khi Đức Giêsu rao giảng thì có người lên tiếng nói: Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy muốn gặp Thầy. Nhưng Đức Giêsu trả lời: Mẹ và anh em tôi, đó là những ai tin và thi hành ý Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

Mỗi gia đình chúng ta được Chúa tiên liệu trong một chương trình kỳ diệu, đó là bảo vệ sự sống. ... Ai tin và đón nhận sự sống như là quyền năng của Thiên Chúa, người đó là mẹ và anh chị em với Chúa.

Chương trình kỳ diệu thứ hai của Thiên Chúa là trao ban Đấng Cứu Độ, ơn cứu rỗi cho quý cha mẹ. Cha mẹ không chỉ sinh những người con, nhưng là cộng tác viên để trao ban Đấng Cứu Độ cho con cái, cho mọi người... Cha mẹ là những người đầu tiên thánh hóa, giáo dục con cái của mình. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã ý thức dâng lại con mình cho Thiên Chúa. Những người con không còn là của riêng của cha mẹ, mà còn là

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Đức Thánh Cha bị công kích? Ước gì mỗi người chúng ta ở lại và yêu mến Hội Thánh, cải tổ và canh tân Hội Thánh bằng việc canh tân chính bản thân mình.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon,
một người đánh cá ít học và đã lập gia đình,
để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.

Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngắt ngày trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự : gia đình, sự nghiệp, người yêu.

Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cố mình kém đức kém tài.

Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.

Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon,
bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,
hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

của Chúa, nên cha mẹ có nhiệm vụ phải giáo dục, thánh hóa con mình, dâng lại cho Chúa. ...

Ai tin và thực hành chương trình yêu thương của Thiên Chúa, đó mới thật là mẹ và anh chị em của Chúa. Mỗi gia đình là một Giáo hội thu nhỏ. Trụ cột của Giáo hội hôm nay là mỗi người làm cha mẹ. Cha mẹ phải ý thức vai trò quan trọng của mình trong Giáo hội, từ đó, mới giúp các chương trình khác hoàn thành như chương trình thánh hiến tu trì.

Ngày nay, Giáo hội thiếu vắng ơn gọi truyền giáo. Ôn gọi tại các chủng viện, dòng tu... chỉ nhờ từ gia đình. Gia đình là thiên đàng, là Nước Trời. Cha mẹ là yếu tố xây dựng kiến tạo Nước Trời này. Những người con được mời gọi dâng mình để phục vụ chương trình của Thiên Chúa qua nhu cầu của Giáo hội, phục vụ bác ái... Phúc

(xem tiếp trang 4)

Thánh Lễ trọng thể kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời...

cho gia đình nào các cha mẹ đã tin và thực hành ý Cha trên trời.”

Sau bài chia sẻ Lời Chúa của Đức cha Phêrô, cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết nhân ngày mừng Mẹ Maria được Thiên Chúa tôn vinh trên trời. Cầu cho mọi Kitô có niềm tin vững mạnh để thi hành Thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Cầu cho các quốc gia, các dân tộc trên thế giới khi vui hưởng thành quả của trí tuệ, của lao động, biết hướng về Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự. Cầu cho những người đang đau khổ, luôn cảm nhận tình mẫu tử nâng đỡ và đầy thương yêu của Mẹ. Cầu cho cộng đoàn hành hương về La Vang trong dịp Đại hội lần thứ 30 này biết chiêm ngưỡng những hồng ân của Mẹ, noi gương Mẹ và được ban tràn muôn ơn phúc để mai ngày cũng được vui hưởng hạnh phúc trên thiên quốc cùng với Mẹ.

Trong phần dâng lễ vật, một gia tộc “tứ đại đồng đường” đã thay mặt cộng đoàn phụng vụ kính dâng lên Chúa



bánh rượu hoa nấn, tượng trưng cho thành quả lao động của con người, dâng lên Chúa những vui buồn của cuộc sống hôn nhân gia đình, dâng cả gia tài cha ông để lại...

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli ngỏ lời với cộng đoàn:

“Tôi xin đại diện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, mang đến phép lành và lời chúc phúc của ngài cho anh chị em hành hương Đại hội lần thứ 30 này. Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ là Giám mục của Rôma, của Châu Âu, mà của cả toàn cầu và của cả Châu Á nữa. Hôm nay ngài đang ở tại Hàn Quốc và chắc chắn chúng ta không quên cầu nguyện cho ngài. Xin cộng đoàn lặp lại với tôi: Xin Đức Mẹ La Vang cầu cho chúng con. Lạy

Thánh Lễ khai mạc Đại hội La Vang lần thứ 30

ngừng tiếp tục ban Chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta.

Mẹ là Đức Bà phù hộ các giáo hữu vì Mẹ đầy tràn ân sủng. Mẹ dạy chúng ta tin vào điều Thiên Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta là chúng ta sẽ được thông phần vinh quang với Người. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai cầu xin Người. Tình yêu Chúa giúp chúng ta đồng hình đồng dạng, nên một với Người. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa hiện thân, đã gọi chúng ta là bạn hữu.

Mẹ La Vang dạy chúng ta gần gũi Chúa, cầu xin Chúa. Mẹ La Vang chính là Mẹ Đầy Ân Phúc. Chính vì sức phù hộ gần gũi của Mẹ đối với Giáo hội Việt Nam mà danh xưng của Mẹ được gọi là Mẹ phù hộ các tín hữu.

Mỗi người được mời gọi yêu mến Mẹ, cầu nguyện với Mẹ. Mẹ dạy chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu, cảm ơn Thiên Chúa Cha.

Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô...”

Sau đó, cha Quản nhiệm La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền, thay mặt toàn thể cộng đoàn hành hương, dâng lời cảm tạ quý Đức Tổng giám mục, quý Đức Giám mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và và toàn thể cộng đồng Dân Chúa.

Cuối cùng, sau khi long trọng ban phép lành cuối lễ và trước khi cộng đoàn hành hương ra về, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê tuyên bố bế mạc Đại hội: “Chúng ta có ba ngày Đại hội tốt đẹp là nhờ ơn Chúa và Mẹ La Vang ban cho chúng ta. Trong tâm tình đó, tôi xin gởi lời cảm ơn đến quý Đức cha, đặc biệt Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người. Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội La Vang lần thứ 30 và hẹn gặp lại trong dịp Đại hội lần sau, lớn hơn nữa. Chúc anh chị em ra về bình an! Xin Chúa và Mẹ tiếp tục đồng hành với anh chị em! ■

Trong phần lời nguyện tín hữu, cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh, cho những người đang gặp thử thách, cho hoà bình trên thế giới và cho mỗi người biết sống yêu thương và bác ái thật sự với hết mọi người.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Đức Tổng giám mục chủ tế trong tâm tình hân hoan lắng đọng của đoàn con cái Mẹ.

Tâm tình ấy còn được tiếp nối trong phần kiệu và châu Thánh Thể vào lúc 20 giờ và Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào đêm khuya do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ giảng lễ.

Đại hội La Vang lần thứ 30 còn kéo dài trong hai ngày tiếp theo. Ngày 14 với Thánh lễ kính Đức Mẹ vào buổi sáng và Thánh lễ Vọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời vào buổi chiều, ngoài ra sẽ có 2 buổi thuyết trình và chia sẻ, và Đêm canh thức tại Linh đài Đức Mẹ. Ngày 15 với Thánh lễ đại triều mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, trước đó là phần rước kiệu Đức Mẹ La Vang. ■

Giới trẻ Việt Nam tham dự...

Quốc đã giúp người trẻ trở nên một trong tình thân và tình yêu của Đức Kitô.

Trong 3 ngày rưỡi này, ngoài những hoạt động chung với nhóm nhỏ, người trẻ còn được trải nghiệm cuộc sống tại các gia đình (homestay) và đón nhận sự tiếp đãi nồng hậu, nhiệt tình của các gia đình tại đây. Những trải nghiệm này có lẽ sẽ theo các tham dự viên suốt thời gian dài và sẽ phần nào ảnh hưởng đến đời sống thường ngày và trong đời sống đức tin. Tham dự viên học hỏi được cách người Hàn hiểu đạo và sống đạo để chắt lọc và áp dụng cho mình để ngày càng biết yêu thương hơn nữa.

Kết thúc thời gian này là những món quà được trao tặng cho nhau từ các bạn trẻ của 3 quốc gia, những đặc trưng, đặc sản và những gì truyền thống, tinh hoa nhất được các bạn trân trọng gửi trao nhau trước lúc chia tay. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf